

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG TRỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **3503**/UBND-NC

Quảng Trị, ngày **26** tháng **7** năm 2022

V/v tăng cường công tác PCCC và  
CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình,  
nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh

Kính gửi:

- Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian gần đây, công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ và Nhân dân. Hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC và CNCH ngày càng rõ nét hơn, phong trào toàn dân tham gia tham gia hoạt động PCCC và CNCH ngày càng phát triển và có hiệu quả thiết thực. Ngày 20/4/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1459/UBND-NC về việc mở đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở, kết hợp sản xuất, kinh doanh, qua 01 năm triển khai đã đạt được những kết quả tích cực, số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra được kiểm chế góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Tuy nhiên, tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là cháy nổ xảy ra ở khu dân cư, nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, cháy rừng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, hoạt động sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của người dân<sup>1</sup>. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC ở một số địa phương, đơn vị thực hiện chưa nghiêm, trang bị phương tiện PCCC tại chỗ chưa được coi trọng, lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng ở nhiều nơi hoạt động còn mang tính hình thức, hiệu quả hoạt động chưa cao.

Để chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Công an về công tác PCCC và CNCH, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các nội dung sau:

**1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PCCC và CNCH tại trụ sở đơn vị, lĩnh vực, ngành, địa bàn phụ trách quản lý và tiếp tục triển khai nghiêm túc các nội dung, văn bản chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh về công tác PCCC và CNCH; Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường công tác PCCC và CNCH tại khu dân cư, nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất gồm: Kế hoạch số**

<sup>1</sup> Trong đợt cao điểm đã xảy ra 16 vụ cháy tại nhà ở hộ gia đình, làm chết 03 người, bị thương 02 người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 3.813.000.000 đồng; 06 vụ cháy tại nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 282.000.000 đồng.

3834/KH-UBND ngày 20/8/2020 về triển khai Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC; Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 18/01/2019 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC tại khu dân cư; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của UBND quy định tạm thời về an toàn PCCC đối với nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo việc xây dựng mô hình mỗi huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là đơn vị cấp huyện) phải chọn ít nhất 01 đơn vị cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là đơn vị cấp xã), mỗi xã chọn 01 khu dân cư để xây dựng, triển khai mô hình **“Tổ liên gia an toàn PCCC”** và **“Điểm chữa cháy công cộng”** phù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương (*Hoàn thành trước tháng 9/2022*), sau đó nhân rộng ra toàn đơn vị cấp huyện (*sao gửi hướng dẫn kèm theo*).

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng về PCCC và CNCH cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở cơ quan, tổ chức, đơn vị và Nhân dân ở các khu dân cư. Thường xuyên kiểm tra, củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động của lực lượng, phương tiện PCCC tại chỗ, duy trì thực hiện việc tổ chức ứng trực và tuần tra, canh gác của lực lượng PCCC cơ sở nhất là vào ban đêm, các đợt nghỉ lễ để kịp thời phát hiện, xử lý ngay các sự cố cháy, nổ khi vừa mới xảy ra bảo đảm phương châm 4 tại chỗ (*chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ*). Rà soát, bổ sung, xây dựng và tự tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại cơ sở, khu dân cư để chủ động xử lý khi xảy ra tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố. Kịp thời rà soát, kiện toàn tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH các cấp để nâng cao vai trò chỉ đạo công tác PCCC và CNCH ở địa phương.

4. Công an tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò thường trực Ban chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về PCCC và CNCH tại địa bàn; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an về mở đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, trong đó chú trọng việc tham mưu xây dựng mô hình **“Tổ liên gia an toàn PCCC”** và **“Điểm chữa cháy công cộng”** tại địa phương.

Phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy, hướng dẫn PCCC rừng, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trên các phương tiện truyền thông đại chúng, trên các trang mạng xã hội nhất là trong các đợt cao điểm diễn ra các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội quan trọng, dịp lễ, tết, trong thời điểm nắng nóng, hanh khô... Đẩy

mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông vào công tác tuyên truyền, phổ biến để người dân tiếp cận, tương tác thuận tiện, dễ dàng, tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân cài đặt ứng dụng “Báo cháy App 114” và Zalo “Cục Cảnh sát PCCC và CNCH”. Chú trọng công tác xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng và nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến về phòng cháy, chữa cháy.

Tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đề xuất cấp có thẩm quyền trang cấp phương tiện và tổ chức huấn luyện PCCC và CNCH cho lực lượng này theo quy định.

Rà soát, tham mưu xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, phương án CNCH, phương án chữa cháy rừng có huy động nhiều lực lượng phương tiện quy mô cấp tỉnh; phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu dân cư theo quy định và chỉ đạo của Bộ Công an để thực hiện trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Định kỳ 05 năm/01 lần tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội thao nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng để nâng cao kỹ năng, chiến thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng này đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ PCCC tại cơ sở và tại khu dân cư.

**5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Trị, Báo Quảng Trị** phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo, định hướng các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh và hệ thống truyền thông cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền về công tác PCCC và CNCH với những nội dung thiết thực, hình thức phong phú, vào khung giờ cao điểm nhằm nâng cao nhận thức, trang bị cho người dân kiến thức pháp luật, kỹ năng về PCCC và CNCH, đặc biệt là các biện pháp, giải pháp thoát nạn, cứu người ở các khu dân cư, nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Nêu những gương điển hình tiên tiến, những mô hình tiêu biểu, kinh nghiệm hay trong PCCC; cảnh báo những nguy cơ gây cháy, nổ và hướng dẫn cách tự phòng ngừa.

**6. Sở Công Thương** chỉ đạo Công ty điện lực kiểm tra, rà soát, hướng dẫn về sử dụng điện, an toàn điện, khắc phục kịp thời các sự cố kỹ thuật, các yếu tố, điều kiện có thể gây cháy, nổ trên đường dây điện, hộp công tơ điện, trạm biến áp; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn an toàn trong lắp đặt, sử dụng điện. Kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn trong quản lý, sử dụng, bảo quản, kinh doanh hóa chất, xăng dầu và khí nguy hiểm về cháy, nổ.

**7. Các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng** trước khi cấp giấy phép có trách nhiệm yêu cầu chủ đầu tư xuất trình Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC và bản vẽ được đóng dấu thẩm duyệt thiết kế về PCCC của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 136/2021/NĐ-CP. Đối với các công trình cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng từ nhà ở hoặc các công trình khác thành các công trình để sản xuất kinh doanh hoặc vừa ở, vừa sản xuất, kinh doanh nếu không thuộc danh mục quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 136/2021/NĐ-CP thì yêu

cầu chủ đầu tư phải thực hiện việc thiết kế, thi công bảo đảm yêu cầu về PCCC theo quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC.

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo chuyên đề công tác PCCC và CNCH về UBND tỉnh (*qua Công an tỉnh*) theo quy định. Khi xảy ra cháy, nổ phải nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ để tổ chức chữa cháy, CNCH kịp thời, có hiệu quả; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra tình hình cháy, nổ phức tạp, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trên địa bàn, phạm vi, lĩnh vực quản lý.

Giao Công an tỉnh chủ trì theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện văn bản này của các cơ quan, đơn vị, địa phương. / *Suu*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cục C07 - Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, NC. *my*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Hà Sỹ Đồng**

**Phụ lục 1: HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG, DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG  
MÔ HÌNH AN TOÀN PCCC TẠI KHU DÂN CƯ**

(Kèm theo Công văn số **3503**/UBND-NC ngày **26** /7/2022  
của UBND tỉnh Quảng Trị)

**I. Mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại khu dân cư**

1. Thành lập tổ liên gia an toàn PCCC tại khu dân cư: Tổ liên gia gồm từ 05 đến 15 hộ gia đình (nhà để ở, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh) liền kề nhau.

2. Điều kiện đối với mô hình

2.1. Có quy chế hoạt động của tổ liên gia (phân công nhiệm vụ cụ thể cho tổ trưởng, tổ viên, chủ hộ gia đình và các thành viên thuộc các hộ gia đình; chế độ hoạt động...; tham khảo Phụ lục 2).

2.2. Có phương tiện PCCC và CNCH

- Mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy xách tay (loại bình bột ABC hoặc bình khí CO<sub>2</sub>) và tối thiểu 01 dụng cụ phá dỡ (xà beng, kìm cộng lực, búa, rìu...). Các phương tiện để ở nơi quy định (dễ thấy, dễ lấy).

- Mỗi hộ gia đình lắp đặt 01 chuông báo cháy tại tầng 1 (độ cao từ 2,5m - 3m); lắp đặt 02 nút ấn báo cháy (01 nút ấn ở trong nhà, 01 nút ấn ngoài nhà) ở các vị trí phù hợp tại mỗi hộ gia đình. Nút ấn và chuông báo cháy của các hộ gia đình trong tổ liên gia được liên kết với nhau (bảo đảm khi ấn bất kể nút ấn nào thì toàn bộ chuông của các hộ gia đình cùng kêu).

- Các thành viên hộ gia đình cài đặt và sử dụng thành thạo App báo cháy 114, trong đó lưu ý cập nhật danh sách thành viên trong Tổ liên gia để sử dụng tính năng “Tôi an toàn”, thông báo an toàn khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố.

*Căn cứ vào điều kiện thực tế, tổ liên gia có thể trang bị thêm các phương tiện chữa cháy khác: Bình chữa cháy đặt dọc theo đường, ngõ; khu vực có trụ nước chữa cháy có thể trang bị lăng, vòi, đầu nối, thiết bị mở khóa; khu vực có ao, hồ, bể nước có thể trang bị máy bơm chữa cháy không tay, lăng, vòi chữa cháy.*

2.3. Thực hiện các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH

- Mỗi hộ gia đình thực hiện tốt các điều kiện an toàn PCCC (bố trí mặt bằng, hệ thống điện, bếp đun nấu, nơi thờ cúng bảo đảm an toàn về PCCC; sắp xếp vật dụng, thiết bị, chất cháy gọn gàng, không cản trở lối và đường thoát nạn, không để gần nguồn lửa, nguồn nhiệt, ổ cắm điện, aptomat, cầu dao, thiết bị tiêu thụ điện có sinh nhiệt).

- Mỗi hộ gia đình chuẩn bị sẵn các phương án thoát nạn (qua cửa chính, cửa phụ, qua ban công, qua nhà hàng xóm liền kề, lối lên mái, sử dụng thang dây...) phòng khi có sự cố cháy xảy ra và phổ biến đến tất cả các thành viên trong gia đình.

chế hoạt động của tổ liên gia, biết cách sử dụng phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, biết cách thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

### 3. Tổ chức hoạt động

3.1. Chủ hộ gia đình chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện các điều kiện an toàn PCCC và thoát nạn đối với hộ gia đình mình. Tổ trưởng tổ liên gia định kỳ (6 tháng/lần) kiểm tra việc thực hiện các điều kiện PCCC tại các hộ gia đình trong tổ liên gia.

3.2. Định kỳ (6 tháng hoặc 01 năm/lần) tổ chức họp tổ liên gia để phổ biến kiến thức PCCC, CNCH và nắm tình hình thực hiện công tác PCCC của các hộ gia đình. Tổ chức họp đột xuất rút kinh nghiệm khi có sự cố cháy, nổ xảy ra tại tổ liên gia.

### 4. Xử lý tình huống khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn

Khi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn tại bất kỳ hộ gia đình nào trong tổ liên gia, các bước xử lý như sau:

- Người phát hiện cháy, nổ, tai nạn, sự cố ấn chuông báo động cho các hộ gia đình biết; báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (qua số máy 114 hoặc App báo cháy 114), UBND hoặc Công an cấp xã.

- Thành viên của các hộ gia đình trong tổ liên gia sử dụng phương tiện chữa cháy, dụng cụ phá dỡ của gia đình mình tham gia chữa cháy, cứu người bị nạn.

- Tổ trưởng tổ liên gia chỉ huy chữa cháy, cứu người bị nạn, thông báo cho lực lượng dân phòng, Công an cấp xã, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; báo cáo tình hình vụ việc và bàn giao lại quyền chỉ huy khi lực lượng dân phòng, Công an cấp xã, hoặc Cảnh sát PCCC và CNCH có mặt.

## II. Mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”

### 1. Đối tượng xây dựng mô hình

Tại các ngõ, hẻm sâu tập trung nhiều nhà (nhà ở hộ gia đình hoặc nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh) có chiều sâu từ 50m trở lên, xe chữa cháy không tiếp cận được.

### 2. Điều kiện đối với mô hình

Có quy định về quản lý, sử dụng phương tiện PCCC, CNCH tại các điểm chữa cháy công cộng (trong đó quy định rõ việc quản lý, sử dụng, kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế phương tiện khi hỏng hóc hoặc sau khi sử dụng).

### 3. Bố trí, trang bị phương tiện PCCC và CNCH tại điểm chữa cháy công cộng

- Bố trí các điểm chữa cháy thuận lợi cho việc sử dụng các phương tiện để chữa cháy, CNCH; không cản trở lối đi lại của người dân, tránh mưa, nắng và có biển thông báo). Khoảng cách giữa 02 điểm đặt phương tiện là 50m.

- Số lượng, loại phương tiện tối thiểu tại mỗi điểm:

+ 02 bình bột chữa cháy loại ABC.

+ Nội quy quản lý, sử dụng phương tiện PCCC, CNCH.

+ Xà beng, kìm cộng lực (căn cứ điều kiện thực tế).

*Căn cứ vào điều kiện thực tế, khu vực có trụ nước chữa cháy có thể trang bị lăng, vòi, đầu nối, thiết bị mở khóa; khu vực có ao, hồ, bể nước có thể trang bị máy bơm chữa cháy khiêng tay, lăng, vòi chữa cháy.*

#### 4. Tổ chức hoạt động

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong khu vực nắm rõ các điểm đặt phương tiện chữa cháy, CNCH; nội quy, quy định về bảo quản phương tiện; các trường hợp được sử dụng phương tiện; quy trình chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và cách sử dụng phương tiện có hiệu quả.

- Kiểm tra, duy trì chế độ thường trực của phương tiện; thay thế kịp thời những phương tiện hư hỏng hoặc mất tác dụng.

#### 5. Xử lý tình huống khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn

- Người phát hiện cháy, nổ, sự cố, tai nạn hô hoán cho mọi người trong ngõ/hẻm biết; báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (qua số máy 114 hoặc App báo cháy 114), UBND hoặc Công an cấp xã.

- Sử dụng phương tiện tại các điểm chữa cháy công cộng để chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ./.

**Phụ lục 2: HƯỚNG DẪN MẪU QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP,  
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG TỔ LIÊN GIA AN TOÀN PCCC (THAM  
KHẢO)**

(Kèm theo Công văn số **3503**/UBND-NC ngày **26** /7/2022  
của UBND tỉnh Quảng Trị)

**ỦY BAN NHÂN DÂN**  
(Xã/phường/Thị trấn).....

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ..... /QĐ-UBND

....., ngày tháng năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Thành lập mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy”  
trên địa bàn (xã/phường/thị trấn)....**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN .....**

*Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật PCCC năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC năm 2013; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC ngày 22/11/2013;*

*Căn cứ ..... ngày ..... của UBND cấp tỉnh/huyện/xã ... về triển khai xây dựng mô hình an toàn về PCCC trên địa bàn tỉnh/huyện/xã...;*

*Theo đề nghị của đồng chí Trưởng Công an xã/phường/thị trấn .....*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thành lập mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy” trên địa bàn thôn/ấp/bản/tổ dân phố....., xã/phường/thị trấn... gồm các hộ gia đình có các Ông/bà tham gia đại diện sau:

1. Ông/bà ....., Tổ trưởng;
2. Ông/bà ....., Tổ phó;
3. Ông/bà....., Tổ viên....

**Điều 2.** Giao Công an xã/phường/thị trấn..... chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo hoạt động mô hình theo đúng quy chế hoạt động và định kỳ báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Văn phòng UBND xã/phường/thị trấn....., các ngành, đoàn thể có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VP, CA xã/phường/thị trấn....

**ỦY BAN NHÂN DÂN**  
(Xã/phường/Thị trấn).....

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**CHỦ TỊCH**

.....  
**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ..... /QĐ-UBND

....., ngày tháng năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Ban hành Quy chế hoạt động mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy” trên địa bàn (xã/phường/thị trấn)....**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN .....**

*Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật PCCC năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC năm 2013; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC ngày 22/11/2013;*

*Căn cứ ..... ngày ..... của UBND cấp tỉnh/huyện/xã ... về triển khai xây dựng mô hình an toàn về PCCC trên địa bàn tỉnh/huyện/xã....;*

*Căn cứ Quyết định số .... ngày ... của Chủ tịch UBND xã/phường/thị trấn ... về việc thành lập mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại thôn.... xã .....*

*Xét đề nghị của đồng chí Trưởng Công an xã/phường/thị trấn ....*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC thôn.... xã .....

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Văn phòng UBND xã/phường/thị trấn ....., các ngành, đoàn thể có liên quan và các ông, bà thuộc Tổ liên gia an toàn PCCC chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VP, CA xã/phường/thị trấn....

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**CHỦ TỊCH**

.....

**ỦY BAN NHÂN DÂN**  
(Xã/phường/Thị trấn)...

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

## **QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG**

### **Mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy”**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số ..../QĐ-UBND ngày ..... của Chủ tịch UBND xã/phường/thị trấn.....)*

## **Chương I.**

### **QUY ĐỊNH CHUNG**

#### **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này quy định về nguyên tắc, tổ chức hoạt động, nhiệm vụ, quyền lợi, chế độ chính sách đối với mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy (PCCC) trên địa bàn....

#### **Điều 2. Đối tượng áp dụng**

1. Tổ liên gia an toàn PCCC, thành viên của Tổ liên gia an toàn PCCC, các hộ gia đình thuộc Tổ liên gia an toàn PCCC trên địa bàn ....
2. Các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và cá nhân có liên quan công tác xây dựng, củng cố, duy trì hoạt động của Tổ liên gia an toàn PCCC quy định tại Quy định này.

#### **Điều 3. Nguyên tắc hoạt động**

1. Tổ liên gia an toàn PCCC hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự chủ về kinh phí, hoạt động theo cơ chế: Cấp ủy Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý điều hành, các tổ chức, đoàn thể phối hợp thực hiện, lực lượng Công an làm nòng cốt, nhân dân thực hiện.
2. Hoạt động của Tổ liên gia an toàn PCCC phải tuân theo pháp luật. Nghiêm cấm lợi dụng danh nghĩa để tổ chức hội nhóm mang tính bè phái, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, vi phạm pháp luật.

## **Chương II**

### **QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

#### **Điều 4. Nhiệm vụ của Tổ liên gia an toàn PCCC**

1. Triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định về PCCC và CNCH.
2. Nắm tình hình liên quan đến công tác PCCC, CNCH, kịp thời phản ánh với UBND, Công an cấp xã để kịp thời xử lý.

3. Tuyên truyền, vận động các thành viên hộ gia đình thuộc tổ liên gia tự giác chấp hành các quy định pháp luật về PCCC và CNCH, tích cực tham gia mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”; thực hiện các điều kiện an toàn PCCC, CNCH; các phương án thoát nạn phòng khi có sự cố cháy xảy ra.

4. Tổ chức lực lượng, phương tiện PCCC tại chỗ; tổ chức chữa cháy và CNCH khi có cháy, nổ, sự cố tai nạn xảy ra trong khu vực tổ liên gia.

5. Tham gia các hoạt động PCCC, CNCH (tuyên truyền, tập huấn, diễn tập phương án PCCC, CNCH) khi được cấp có thẩm quyền huy động.

### **Điều 5. Phân công nhiệm vụ của Tổ liên gia an toàn PCCC**

1. Tổ trưởng:

- Chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của Tổ liên gia an toàn PCCC theo chỉ đạo của UBND cấp xã và chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều 5 Quy định này; nắm vững tình hình và kết quả thực hiện công tác PCCC và CNCH của Tổ liên gia.

- Định kỳ tổ chức họp tổ liên gia để tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC, CNCH và đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác PCCC của các thành viên. Tổ chức họp đột xuất rút kinh nghiệm khi có sự cố cháy, nổ xảy ra tại tổ liên gia.

- Tham gia chỉ huy chữa cháy, cứu người bị nạn khi lực lượng chức năng chưa đến kịp; báo cáo tình hình vụ việc và bàn giao lại quyền chỉ huy khi lực lượng dân phòng, Công an cấp xã, hoặc Cảnh sát PCCC và CNCH có mặt.

2. Tổ phó: Có trách nhiệm giúp Tổ trưởng theo dõi tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao cho Tổ liên gia; thay mặt Tổ trưởng chủ trì các buổi họp của Tổ, điều hành giải quyết công việc của Tổ khi Tổ trưởng vắng mặt.

3. Các thành viên: Chủ động nắm chắc tình hình có liên quan đến ANTT, PCCC, kịp thời phản ánh với Tổ trưởng hoặc các cấp có thẩm quyền để kịp thời giải quyết; tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, giao ban, học tập của mô hình. Thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại khoản 1 Điều 5 của Quy chế này và theo sự phân công của Tổ trưởng.

### **Điều 6. Hoạt động của Tổ liên gia an toàn PCCC**

1. Tổ liên gia an toàn PCCC đặt dưới sự chỉ đạo của chi bộ khu dân cư, sự quản lý điều hành của trưởng thôn/ấp/bản/tổ dân phố, sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Công an cấp xã.

2. Tổ chức kiểm tra an toàn PCCC:

a) Thành viên Tổ liên gia chịu trách nhiệm thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các điều kiện an toàn PCCC, thoát nạn, phương tiện PCCC được trang bị tại hộ gia đình mình.

b) Định kỳ 06 tháng/lần, Tổ liên gia tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các điều kiện PCCC tại các hộ gia đình trong tổ liên gia để nắm tình hình, hướng dẫn khắc phục các tồn tại, thiếu sót về PCCC; kiểm tra, bảo dưỡng

các phương tiện PCCC được trang bị tại chỗ; sửa chữa, thay thế khi các phương tiện chữa cháy bị hỏng.

3. Tổ chức họp sau khi ra mắt mô hình Tổ liên gia để triển khai phổ biến, quán triệt quy chế hoạt động mô hình đến các thành viên; định kỳ 06 tháng/lần tổ chức họp để phổ biến kiến thức về PCCC, CNCH và đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác PCCC của các thành viên; báo cáo tình trạng hoạt động của các dụng cụ, phương tiện PCCC được trang bị và ghi Biên bản cuộc họp theo quy định. Tổ chức họp đột xuất rút kinh nghiệm khi có sự cố cháy, nổ xảy ra tại tổ liên gia.

4. Tổ chức xử lý tình huống khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn:

Khi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn tại bất kỳ hộ gia đình nào trong tổ liên gia, các bước xử lý như sau:

a) Người phát hiện cháy, nổ, tai nạn, sự cố ấn chuông báo động cho các hộ gia đình biết; báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (qua số máy 114 hoặc App báo cháy 114), UBND hoặc Công an cấp xã.

b) Thành viên của các hộ gia đình trong tổ liên gia sử dụng phương tiện chữa cháy, dụng cụ phá dỡ của gia đình mình tham gia chữa cháy, cứu người bị nạn.

c) Tổ trưởng tổ liên gia chỉ huy chữa cháy, cứu người bị nạn, thông báo cho lực lượng dân phòng, Công an cấp xã, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; báo cáo tình hình vụ việc và bàn giao lại quyền chỉ huy khi lực lượng dân phòng, Công an cấp xã, hoặc Cảnh sát PCCC và CNCH có mặt.

5. Định kỳ 03 tháng/06 tháng một lần, Tổ liên gia an toàn PCCC có trách nhiệm báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của mô hình về UBND, Công an cấp xã để tổng hợp.

#### **Điều 7. Quyền lợi, chế độ, chính sách đối với Tổ liên gia an toàn PCCC**

1. Thành viên Tổ liên gia an toàn PCCC khi tham gia công tác PCCC, CNCH được bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền, lợi ích chính đáng của mình theo quy định của pháp luật. Được cung cấp thông tin về pháp luật, nhiệm vụ và tình hình hoạt động của mô hình theo quy định; tham gia sinh hoạt, tọa đàm, trao đổi, học tập, tập huấn chuyên đề về pháp luật, PCCC và các hoạt động khác của mô hình. Thảo luận, biểu quyết các vấn đề liên quan đến kế hoạch, phương hướng hoạt động của mô hình.

2. Được kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở thành viên hộ gia đình thuộc Tổ liên gia thực hiện các quy định về PCCC và CNCH.

3. Huy động người và phương tiện của tổ liên gia khi chữa cháy, CNCH.

#### **Điều 8. Khen thưởng và xử lý vi phạm**

1. Tập thể, hộ gia đình và thành viên Tổ liên gia an toàn PCCC có thành tích xuất sắc trong hoạt động PCCC được đề nghị cấp có thẩm quyền xét khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

2. Tổ trưởng, thành viên tổ liên gia không chấp hành nội quy, quy định về PCCC và CNCH hoặc không chấp hành lệnh điều động làm nhiệm vụ PCCC, CNCH gây thiệt hại về người và tài sản của nhà nước, cá nhân thì tùy theo mức độ thiệt hại để xem xét xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự và bồi thường theo quy định của pháp luật.

### **Chương III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 9. Trách nhiệm thi hành**

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và được phổ biến đến tất cả các thành viên Tổ liên gia an toàn PCCC biết và thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh vấn đề khó khăn, vướng mắc phản ánh về Ủy ban nhân dân ... để thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn./.

**Nơi nhận:**

- .....  
- Lưu: VP...

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

.....